

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	กำกับและติดตามผล
ผู้บริหาร ข้าราชการและ บุคลากรใน หน่วยงาน	การรับของขวัญ/ การรับเงินหรือ ทรัพย์สิน/การใช้ ตำแหน่งหน้าที่ ในทางการเมือง และทางราชการ	<p>๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาพนำ ถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจาก บุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณี การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ และจำนวนที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลใน ครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณี นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจำเป็นต้องรับหรือต้องให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณี นิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับ หรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในกา รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่ เกิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับ</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ ไม่รับสินบนต่อต้าน ทุจริต</p> <p>๒. จัดทำสื่อโปสเตอร์ ติดประกาศไม่รับ ของขวัญหรืองดรับ ของขวัญไว้ใน สถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำหนังสือแจ้ง ประกาศเจตจำนง เพื่อเป็นแนวทาง ร่วมปฏิบัติในการ ต่อต้านทุจริต</p> <p>๔. ประกาศที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์และ เว็บไซต์ของ หน่วยงานและทำ หนังสือแจ้งเวียน เกี่ยวกับข่าวสาร และนโยบาย ต่อต้านการ คอร์รัปชัน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ได้ทราบ และถือปฏิบัติโดย ทั่วกัน</p>

		<p>โดยสมควร หากจำเป็นต้องจัดเลี้ยง รับรอง ให้จัดแบบเรียบง่ายและ ประหยัดอาหารที่เลี้ยงควรเป็น อาหารประจำท้องถิ่น ราคา ประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พัก ให้ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และไม่จำเป็นต้องมีของขวัญหรือ ของที่ระลึก</p> <p>๔. มีความเป็นกลางทางการเมือง โดย จะต้องไม่สนับสนุนหรือการกระทำ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้ง ทางตรงและทางอ้อม</p> <p>๕. การให้หรือรับของขวัญ หรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจ นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการรับขึ้น หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือ สร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้อง มีการตอบแทน</p> <p>๖. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือ เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือ สิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้ เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน</p>	
--	--	--	--


(นายฉัตรชัย อิมอ่อง)

สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕